

Đa dạng hình thức giám sát mang lại hiệu quả cao



Đi thẳng vào vấn đề bức thiết, tăng cường giám sát tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, giám sát tối cận cơ sở... chính là cơ sở để HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng quyết định nhằm bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.



Thường trực HĐND huyện Hưng Hà giám sát tại chợ thị trấn Hưng Hà.

Chọn đúng vấn đề

Giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề công tác phòng, chống dịch của một số địa phương, bệnh viện, trạm y tế, trường học, doanh nghiệp. Sau đó tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Qua giám sát đã ghi nhận những cách làm mới cần nhân rộng, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, đề nghị các đơn vị, địa phương sớm chấn chỉnh, khắc phục. Kết thúc giám sát, Thường trực HĐND tỉnh và thường trực HĐND các huyện, thành phố ban hành thông báo, trong đó đề xuất UBND cùng cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan một số cách làm, nêu rõ quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ khó khăn cùng các doanh nghiệp, địa phương, đơn vị trong phòng, chống dịch. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, hoạt động của doanh nghiệp, cuộc sống của người dân đã ổn định trở lại.

Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc triển khai một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư và cuộc sống của nhân dân vùng dự án, HĐND các cấp đã tổ chức các cuộc giám sát thực hiện nghị quyết của HĐND đã ban hành về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Qua giám sát, kiểm tra thực tế, nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án, các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh và lãnh đạo HĐND cấp huyện, cấp xã đã đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công, nhất là tập trung chỉ đạo gỡ "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công triển khai dự án bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng. Sau giám sát của HĐND các cấp, mặt bằng ở một số đoạn, nơi đã được giải phóng, các nhà thầu, đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc, vật tư tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công. Ông Nguyễn Nhật Vinh, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà cho biết: Qua giám sát, công tác giải

phóng mặt bằng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến, nhiều khó khăn được tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay Hưng Hà đã thu hút trên 12.000m² đất của gần 600 hộ dân, trong đó nhiều hộ dân hiến đất, công trình trên đất để mở rộng đường. Qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất và phục vụ đi lại, giao thương không chỉ người dân phần khởi mà các nhà đầu tư cũng tìm đến với Quỳnh Phụ nhiều hơn, nhờ đó kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến. Ông Phạm Văn Vạn, xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Gia đình tôi đồng thuận hiến 200m² đất ở và đất nông nghiệp để huyện làm tuyến đường ĐH.78. Đường làm ra tất cả mọi người đều được hưởng lợi.

Nâng chất lượng giám sát tại kỳ họp

Theo đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, thời gian qua, HĐND các cấp đã tập trung thực hiện tốt hoạt động giám sát thường xuyên, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát tại phiên giải trình của thường trực HĐND và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Đặc biệt, chú trọng giám sát tại kỳ họp HĐND, vì chất lượng và hiệu quả giám sát tại kỳ họp vừa là kết quả của việc thực hiện nghị quyết đồng thời là cơ sở để nghị quyết ban hành có tính khả thi hơn. Do vậy, thường trực, các đại biểu, đại biểu HĐND các cấp luôn nắm bắt thông tin từ nhiều kênh phục vụ thẩm tra, thảo luận góp ý kiến vào các

báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, chất vấn và giám sát phản trả lời chất vấn của thủ trưởng các sở, ngành, biểu quyết thông qua các nghị quyết. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã tổ chức 10 kỳ họp thường lệ và đột xuất cùng 1 phiên giải trình; HĐND mỗi huyện, thành phố, mỗi xã, thị trấn tổ chức từ 7 - 10 kỳ họp, một số huyện đã tổ chức được phiên giải trình. Đồng chí Khổng Minh Toại, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Nhờ làm tốt công tác giám sát giữa 2 kỳ họp, đặc biệt là giám sát tại kỳ họp, các nghị quyết HĐND huyện ban hành cơ bản sát, đúng, trúng. Trong đó, các nghị quyết để triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh rất hợp lòng dân, được nhân dân đón nhận, đồng thuận hiến đất, công trình trên đất phục vụ các dự án, đưa Quỳnh Phụ trở thành điểm sáng về giải phóng mặt bằng của tỉnh. Có đường rộng, đẹp, có mặt bằng các dự án được đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất và phục vụ đi lại, giao thương không chỉ người dân phần khởi mà các nhà đầu tư cũng tìm đến với Quỳnh Phụ nhiều hơn, nhờ đó kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến. Ông Phạm Văn Vạn, xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Gia đình tôi đồng thuận hiến 200m² đất ở và đất nông nghiệp để huyện làm tuyến đường ĐH.78. Đường làm ra tất cả mọi người đều được hưởng lợi.

Nhiều vấn đề nóng, bức xúc, nhạy cảm dư luận quan tâm đều được HĐND các cấp đưa vào chương trình và tổ chức giám sát, sau giám sát những kiến nghị của đoàn chưa được đơn vị chịu sự giám sát thực hiện HĐND sẽ tái giám sát, tái chất vấn. Điều này góp phần giúp các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, cũng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

THU HIỀN

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Lan tỏa phong trào thi đua giải phóng mặt bằng

Phong trào thi đua "Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh" do UBND tỉnh phát động từ tháng 8/2021 đến nay đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác GPMB, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đang được đẩy nhanh tiến độ. Đạt được kết quả trên là do thời gian qua tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo được sự đồng thuận đối với các hộ dân có đất phải thu hồi phục vụ thi công dự án. Theo ông Nguyễn Xuân Đán, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng: Huyện ủy, UBND huyện xác định GPMB là khâu then chốt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nên chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua GPMB. Công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB trên tinh thần bảo đảm lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Kết quả, huyện Đông Hưng đã thực hiện GPMB đối với 25 dự án năm 2021, 15 dự án trong 9 tháng đầu năm 2022, trong đó 6 dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đi qua 10 xã thuộc huyện Đông Hưng đã kiểm đếm, lập phương án bồi thường đối với diện tích đất 55,5ha của 1.145 hộ gia đình, tiến hành chi trả tiền cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Ông Mai Hồng Đàm, xã Đông Sơn cho biết: Đây là tuyến đường huyết mạch khi hoàn thành không chỉ phát triển mạng lưới giao thông

của tỉnh, đáp ứng nhu cầu giao thương, đi lại của nhân dân mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, khi nhà nước có chủ trương GPMB, gia đình tôi sẵn sàng bàn giao 2 sào đất nông nghiệp, nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Tôi mong muốn khi có mặt bằng rồi thì chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành tuyến đường đúng kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức thực hiện phong trào thi đua GPMB với nội dung và hình thức phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, các tập thể, cá nhân, gia đình gương mẫu góp quyền sử dụng đất, phá dỡ, di dời tài sản trên đất bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định. Điển hình như huyện Quỳnh Phụ đã vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường huyện, đường liên xã. Việc vận động người dân hiến đất được địa phương tổ chức bài bản, các cấp đều ban hành nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, quy trình các bước vận động. Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đây là cách làm mới, sáng tạo, quyết liệt trong công tác GPMB của địa phương và đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt được nhân dân hưởng ứng, đồng thuận rất cao, tạo thành phong trào sôi nổi trên địa bàn huyện, có sức lan tỏa ra toàn tỉnh. Đến nay, nhân dân trong huyện đã góp quyền sử dụng đất với diện tích 28ha, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 405 tỷ đồng, rút ngắn thời gian GPMB đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy: Phong trào thi đua GPMB được huyện Thái Thụy phát động, triển khai sâu rộng nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Các phương án GPMB bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiến độ GPMB các dự án cơ bản đáp ứng được yêu cầu, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công. Thái Thụy cũng được UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đánh giá là một trong những huyện thực hiện tốt công tác GPMB với nhiều dự án, công trình trọng điểm. Đặc biệt, khu công nghiệp Liên Hà Thái sau hơn 1 năm thành lập đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB, triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, hệ thống đường giao thông, thu hút được 5 dự án thu cấp với số vốn đầu tư 461 triệu USD. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ đóng góp ngân sách cho tỉnh và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua GPMB đã có tác dụng thiết thực, hiệu quả, gắn kết được mục tiêu, nội dung thi đua với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thúc đẩy cấp ủy, chính quyền các cấp quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác GPMB; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB để triển khai các dự án đầu tư, tạo đột phá để thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 80 tập thể, cá nhân, gia đình; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua GPMB và có nhiều đóng góp trong công tác GPMB.

MẠNH CƯỜNG



Cán bộ xã Đông Vinh (Đông Hưng) kiểm tra thực địa thống nhất phương án giải phóng mặt bằng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đoạn qua địa bàn xã.

Trưởng Tiểu học Hồng Châu, xã Hồng Bạch (Đông Hưng) có điểm xuất phát thấp song đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường luôn đoàn kết, nỗ lực vượt khó chăm lo sự nghiệp "trồng người", xây dựng trường thành điểm sáng phong trào giáo dục của huyện. Những năm tháng đầu tiên sau thành lập, Trường Tiểu học Hồng Châu thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên... Nhưng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm, tập thể cán bộ, giáo viên đã đưa nhà trường vượt qua khó khăn, năm học 2017 - 2018 được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường đã có 2 dãy nhà cao tầng khang trang với 17 phòng học đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, các phòng chức năng, phòng học tin và thư viện thông minh. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ chuẩn công nghệ thông tin,

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG CHÂU VƯỢT KHÓ ĐI LÊN

nhiều cán bộ, giáo viên đạt giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp tỉnh. Nhà trường đã đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi từ 75,2% (năm học 2016 - 2017) tăng lên 81,7% (năm học 2021 - 2022); học sinh giỏi các cấp từ 44 em (năm học 2016 - 2017) tăng lên 91 em (năm học 2021 - 2022), đặc biệt năm học 2021 - 2022 có 10 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Các cuộc thi, giao lưu Toán, tiếng Việt, tiếng Anh... nhà trường đều có học sinh tham gia và có giải cao; trong đó Toán học VioEdu cấp tỉnh có 7 học sinh tham gia thi 2 em đạt giải bạc, 2 em đạt giải đồng và 1 giải khuyến khích; có 1 học sinh đạt giải ba cuộc thi "Giải điệu tuổi hồng" của tỉnh

năm 2022. 6 năm học liên tiếp nhà trường được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 3 năm được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, nhà trường được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Theo thầy giáo Lương Duyên Thiệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Châu, sự thay đổi và thành tích đáng tự hào đó có được là do nhà trường luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua "Day tốt, học tốt", "Xây dựng sinh tham gia và có giải cao; trong đó Toán học VioEdu cấp tỉnh có 7 học sinh tham gia thi 2 em đạt giải bạc, 2 em đạt giải đồng và 1 giải khuyến khích; có 1 học sinh đạt giải ba cuộc thi "Giải điệu tuổi hồng" của tỉnh

phong trào "Thầy giỏi, cô giáo trung, học sinh giỏi" của tỉnh phong trào "Thầy giỏi, cô giáo trung, học sinh giỏi" của tỉnh cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên có trình độ cao, tận tâm với nghề bằng cách chỉ đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Cô giáo Đặng Thị Lê, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Hồng Châu cho biết: Với học sinh đại trà, tôi kết hợp dạy trên tivi, máy tính, trình chiếu powerpoint để kích thích sự sáng tạo, ham học của học sinh. Trong giờ học luôn thay đổi không khí bằng các trò chơi, các câu chuyện mang tính giáo dục, thường xuyên tuyên dương để động viên, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Với bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi luôn tìm trong sách, trên mạng các dạng bài, hướng dẫn cho các em thực hành, các em sẽ thực hiện tốt hơn khi gặp lại những dạng bài đó.

Nhà trường còn phát động phong trào "Thầy giỏi, cô giáo trung, học sinh giỏi" của tỉnh

các thầy cô hỗ trợ em tiến học 150.000 đồng/tháng suốt từ năm lớp 1 đến bây giờ mà em vẫn cảnh khó khăn được giúp đỡ đã có sự tiến bộ rõ rệt. Em Nguyễn Thị Uyên, lớp 5B xúc động chia sẻ: Em ở với ông bà ngoại gia yếu, cuộc sống khó khăn. Nhờ

hùng, góp phần sáng tạo một vùng quê còn nhiều khó khăn nhưng nơi đây "sự học" đã thực sự được đưa lên hàng đầu và được cả hệ thống chính trị, toàn dân chăm lo, vun đắp.

TRUNG HIẾU



Cô và trò Trường Tiểu học Hồng Châu thi đua dạy tốt, học tốt.